

EMERGENCY

จดหมายข่าวสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ฉบับเดือน ธันวาคม 2558

“สพอ.เตรียมรับมืออุบัติเหตุ
ปีใหม่ เร่งรณรงค์หยุดโทรป่วน
สายด่วน 1669”

- สพอ.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ปีใหม่ รณรงค์ให้ประชาชน
ใส่ใจการทำงานของสายด่วน 1669
- สพอ. ห่วง “เมาแล้วขับ” พบปีที่ผ่านมามีผู้เมาแล้วขับ
เกิดอุบัติเหตุร้อยละ 32.48 เร่งรณรงค์สร้างจิตสำนึก
- ลูกไม้ไม่ไกลต้น เมล็ดพันธ์ที่งอกงามจากพ่อสู่ลูก
กับการกิจต่อชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน



ภาคใต้ ป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669

กระทรวงสาธารณสุข & สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ





สารบัญ

จดหมายข่าว **EMERGENCY**
ฉบับเดือน ธันวาคม

ข่าวเด่น ประจำเดือน	1
สพฉ. ทวง "เอกอัครราชทูต" พบปีที่ผ่านมา มีผู้มาแล้วรับ เกิดอุบัติเหตุรถชนตาย 32.48 เมษายน 68 สร้างใจสำนึก	
เด่นในฉบับ	2-3
สพฉ. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ปีใหม่ รณรงค์ได้ ประชาชนเข้าใจการทำงานของสายด่วน 1669	
เกาะกระแส	4-5
สพฉ. เตรียมรับมืออุบัติเหตุปีใหม่ เวชระณงค์หยุด โทรส่วนสายด่วน 1669	
แฉดวงสพฉ.	6-7
สพฉ. เตรียมพร้อมกิจกรรมเป็นเพื่อน รณรงค์ให้เลิกทำงาน เกินขีดความสามารถที่ตนเองตั้งใจไว้ที่การนัดหยุดงาน หรือเลิก	
รู้แล้วรอด	8-9
จากฝันบนเตียงและปีกบนเตียง เพื่อเตือนผู้รักงาน ไม่ระมัดระวัง	
เรื่องเด็ดชงชงกาย	10-11
ถูกไหมไม่ไกลคน เมล็ดพันธ์ที่งอกงามจากพิษสู่ลูก กับการกีดกันชีวิตอยู่ป่วยจากเงิน	
กิจกรรมสพฉ.	12-13
สพฉ. เวชระณงค์การแจ้งเหตุสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับ ผู้ปกครองทางราชการสง่างาม	

- จัดทำโดย
กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สพฉ.
- ทีมปรึกษา
นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร
นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย
นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์
- บรรณาธิการอำนวยการ
สุภาวรัตน์ นิราพาธ
- กองบรรณาธิการ
แพทชาย กิ่งนิยอม
กรรณิกาญจน์ อาทรรธรรมรัตน์
กานันต์ ศรีวิมลบุญธา
จิตติมา ศรมณี
นฤมล จันทร์วาสน์
อุรสา ศรีวิมลบุญธา
- ออกแบบ
รณภา ทองวัฒนาการ

สพฉ. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ปีใหม่ รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของสายด่วน 1669 และแนะถึงขั้นตอนถึงการแยกอาการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต พร้อมย้ำถึง 9 ข้อที่ประชาชนควรรู้ก่อนโทรขอรับบริการสายด่วน 1669



นพ. ชูชาติ เศรษฐงูเสดิษฐ์ เมธาธิการสถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทีใกล้จะถึงในอีกไม่กี่วันนับจากสถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะออกมารณรงค์ให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย และรณรงค์ให้ประชาชนเลิกทานสุราและการเล่นไฟพลุกับสายด่วน 1669 อีกทั้งเขาไม่ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงการทำงานของระบบ ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในรูปแบบไปรษณีย์ที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายด้วย

โดย สื่อประชาสัมพันธ์ที่เราได้จัดทำขึ้นนี้จะเน้นเนื้อหาในหลากหลายเรื่องอาทิ การอธิบายถึงการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเมื่อประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุได้รับโทรขอรับบริการสายด่วน 1669 ซึ่งศูนย์รับแจ้งเหตุและ

ส่งการประจำจังหวัดจะรับประสานไว้ที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีเบอร์โทรไว้รับแจ้งการช่วยเหลือก็ให้นำผู้ป่วยส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลทันที



นอกจากนี้ในสื่อประชาสัมพันธ์ยังได้อธิบายถึงการแยกอาการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและอวัยวะสำคัญที่ต้องโทรขอรับบริการสายด่วน 1669 อย่างเร่งด่วน ซึ่งประกอบด้วยอาการต่างๆ เช่นนี้

1. หัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจ ไม่ตอบสนองต่ออาการเรียกหรือการขยับ ซึ่งอาการเหล่านี้มักได้รับการกู้ชีพทันที
2. การรับรู้อาการเจ็บป่วยไม่ นอนหลับ สมองที่ คนที่คุ้นเคยติดเสียงพ้องกัน
3. ระบบไหลเวียนโลหิตวิกฤตอย่างเฉียบพลันระดับนี้ ตัวเย็นและซีด แขนขาเขียวคล้ำ หมดสติชั่วคราวหรือหมดสติอย่างถาวร
4. ระบบทางเดินหายใจวิกฤตระดับนี้ ไม่สามารถหายใจได้ปกติ หายใจเร็วแรง และลึก หายใจมีเสียงดังผิดปกติ หูดได้แคสสั้นๆ หรือหายใจไม่ออก หรือมีอาการอื่นใดที่สำคัญ อุดทางเดินหายใจ และมีอาการอื่นที่คล้าย
5. อวัยวะภายใน เสียเลือดมาก
6. อาการอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง เช่น เหนื่อยล้ามาก และ อาการอื่นที่คล้ายกันใด ก็ที่คล้ายกัน

เหตุผลที่ต้องโทร 1669



เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน!

1. ได้มาตรฐาน

บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมาตรฐานตามหลักวิชาการเป็นเลิศ



2. มีความพร้อม

บริการรถพยาบาล 24 ชั่วโมง
บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง



รถพยาบาล
รถพยาบาล
รถพยาบาล

3. ลกการมากเจ็บช้ำ

ศูนย์บริการ
บริการฉุกเฉิน
24 ชั่วโมง

4. รวดเร็ว

มีระบบระบบ
ควบคุมการให้บริการ
24 ชั่วโมง

5. ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการรถพยาบาล
ฉุกเฉินฟรี ตลอด
24 ชั่วโมง

เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669



ทั้งนี้สื่อประชาชนสัมพันธ์ฯ ชุดนี้ยังได้แนะนำถึง 9 ข้อควรรู้ ก่อนโทรขอรับบริการสาธารณสุข 1669 ซึ่งมีรายละเอียดที่นำเสนอ ดังนี้ 1. เมื่อพบเหตุฉุกเฉินรีบโทรแจ้งเหตุและโทรแจ้งสาธารณสุข 1669 2. ให้ข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไร มีผู้บาดเจ็บและผู้บาดเจ็บในลักษณะใด 3. บอกสถานที่เกิดเหตุ เส้นทางการจุดเกิดเหตุให้ชัดเจน 4. บอกเพศ ช่วงอายุ อาการจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้บาดเจ็บ 5. บอกระดับความรุนแรงของเหตุ 6. บอกความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เช่น อยู่กลางถนนหรือรถติด 7. บอกชื่อผู้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 8. ช่วงเวลาที่เบื้องต้นสามารถแนะนำของเจ้าหน้าที่ 9. รอทีมผู้ให้บริการผู้ประสานงานนำทีมพยาบาล

อย่างไรก็ตามสื่อประชาชนสัมพันธ์ฯ ชุดนี้ยังมีรายละเอียดในเมื่อการช่วยชีวิตฉุกเฉินอีกหลากหลายเมื่อ อาทิ เทคนิคการช่วยชีวิตฉุกเฉินแรกการห้ามเลือด การแนะนำถึงการกดขี้นอกของปฐมพยาบาลฉุกเฉินที่จำเป็นจะต้องใช้เมื่อขี้นอกทางวิธีในการหมีกทางให้รอดพ้นจากฉุกเฉิน การแนะนำถึงการใช้อุปกรณ์ของรถพยาบาลหัวใจที่รวมคลื่นไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การแนะนำถึงการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถสมัครรับทราบ สัมพันธ์ขอเอกสารในการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.kemg.go.th

6. สมทบกับทีมสุขภาพ อาการฉุกเฉินวิกฤติ!



บริการรถพยาบาล โทร 1669





สพจ. เตรียมรับมืออุบัติเหตุเหตุปีใหม่
ประชาชนจังหวัดหา 5 จุดเสี่ยง ลดการ
สูญเสียชีวิต รณรงค์หยุดโทรป่วนสายด่วน
ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ชวนตระหนักถึงชีวิต
ของผู้ป่วย รณรงค์อย่าโทรป่วนสายด่วน 1669
เมฆโบพื้นที 1 วันมีคนโทรป่วนมากกว่า
300 สาย เปิดโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน
ด้านญาติผู้สูญเสียชีวิตเปิดเผยเหตุการณ์
สูญเสียชีวิตจากการโทรท่อกวน

สพจ.เตรียมรับมืออุบัติเหตุเหตุปีใหม่ รณรงค์หยุดโทรป่วนสายด่วน 1669

นายแพทย์สุรเชษฐ สอนสูงเนิน สาธารณสุขนิเทศการแพทย์ฉุกเฉิน
และชาติ (สพจ.) กล่าวในการเสวนา “คืนสภาพสังคมไร้ของปลอมของ
หยุดพฤติกรรมโทรป่วนสายด่วน 1669” ซึ่งชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ว่า
แต่ละปีจะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเดินทางกลับบ้านหรือ
ไปเที่ยวในอุบัติเหตุช่วงปีใหม่จำนวนมาก โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนและรวม 7 วัน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 67 ถึง 5 ม.ค. ในปีนี้ พ.ศ. 2568 ซึ่งจาก
การเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 2,997 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 341 ราย
ผู้บาดเจ็บรวม 3,117 คน คิดเป็น 83% ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
จึงได้เตรียมพร้อมเพื่อลดการสูญเสียชีวิต โดยได้รณรงค์ในวันก่อนถึง
เทศกาลเนื่องในการเกิดอุบัติเหตุและจัดการแก้ปัญหาให้มีอย่างถาวร
จังหวัดละ 5 จุด เช่น จุดกึ่งกลางทางแยกทางข้าม สภาพถนน จุดรับ
การกักตุนคนจุดข้ามคลองหรือการวิ่งรถของรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียชีวิตจากกรณี
ได้ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อจัดทีมรับมือเหตุฉุกเฉินเพื่อเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆ

ส่วนการเตรียมพร้อมในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 นั้น ได้
ประสานวิทยุขอให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่ประจำ
สายเพื่อช่วยมีภาคการแจ้งเหตุด้วย โดยประชาชนที่ได้ถึงอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1669 บริการที่
ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่เขากล่าวว่าขอประชาชน
ทุกคนคืออย่าได้โทรสายด่วน 1669
เป็นสายด่วนแจ้งเหตุ และให้แจ้ง
โทรฟรี แต่ไม่ต้องโทรกลับ เพราะ
อาจจะสร้างความรำคาญใจของเจ้าหน้าที่ และคิดว่าผู้ป่วยฉุกเฉิน
ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีใหม่ ที่จะ
มีการแจ้งเหตุมากกว่าปกติ ซึ่งสถิติการโทรขอกรณสายด่วน 1669
ในปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนบันทึกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ามี
โทรท่อกวนสายด่วน 1669 มากกว่าหนึ่งครั้ง ในเดือน ก.ค. มีสาย
ท่อกวนมากถึง 10,078 ครั้ง ในเดือน ส.ค. มีสายท่อกวน 10,020 ครั้ง
และในเดือนก.ย. มีสายท่อกวนถึง 11,303 ครั้ง โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โทรกรณของคนจากสถิติได้เห็นว่ายังมีหลายคนที่ไม่ตระหนัก
ถึงการโทรสายด่วน และบางคนก็เป็นเพียงเรื่องสนุก ถ้าไม่เข้าใจ
เหตุเสียชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินจากกรณีโทรท่อกวนสายด่วน 1669



แอดวม สพฉ.

สหจ. แนะนำวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วย

โรคหัวใจล้มเหลวขณะออกกำลังกาย



สหจ. เตรียมพร้อมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ รณรงค์ให้มีทีมจักรยานกู้ชีพ พร้อมเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือเออีดี

สหจ. เตรียมพร้อมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ รณรงค์ให้มีทีมจักรยานกู้ชีพพร้อมเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือเออีดี เป็นตามไปด้วย ห่วงผู้ป่วยโรคหัวใจ-อุบัติเหตุกระดูกหัก แผลกดตรงกระดูกซี่โครงร่างกายหักพร้อมพลิกนอนทับเพื่อพ่อ เว้นระยะทางการปั่น และ ไม่ปั่นเร็วจนเกินไป เพื่อความปลอดภัย

นายแพทย์มนูชา เกษมธนูเสวียต แพชานิกการสหภาพแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สหพจ.) กล่าวถึงกิจกรรมเตรียมพร้อมปั่นเพื่อพ่อ หรือ Bike For Dad ในวันที่ 11 ธันวาคม ว่า สหจ. ได้จัดศูนย์ประสานงานติดตามการบริหารจัดการ เมื่อวัน อบรมและดูภาคภูมิใจและดูเมืองและและการจับมือจากเงินที่เก็บขึ้น พร้อมกันนี้ได้เตรียมสนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับพื้นที่จำเป็น หรือสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ที่การช่วยเหลือโดยรถพยาบาลตามปกติทำได้ลำบาก โดยในกิจกรรมครั้งนี้ผ่านแล้ว มีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ประสบอุบัติเหตุทั้งสิ้น 93 คน แบ่งเป็นจักรยานล้ม แขน้อยหอบ ซักเก็ง โรคหัวใจ และ ถลอก เป็นต้น



พื้นที่สีเขียวที่เป็นส่วนที่ขาดคือ ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบและโรคปอดอักเสบ
 ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยที่จะมีแผนปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินใน
 ทุกจังหวัด นำมาซึ่งข้อที่เห็นคือนักวิ่งหัวใจเพื่อสุขภาพที่ดีและมีชีวิต
 และชีวิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ คิดไม่เกี่ยวกับกิจกรรมและเป็นเรื่องธรรมดาไปคือ
 จะไม่ช่วยอะไรเมื่อถึงผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในทันที เพราะถ้าหากผู้ป่วย
 โรคปอดอักเสบที่หนักมาก และหากถึงขั้นวิกฤตจะขอความช่วยเหลือ
 ซึ่งหากพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินดังกล่าวที่คือถ้าคือ คือขอคืนละโรค
 6488 ส่วน 1000 คนนี้

โดยเมื่อถึงจังหวัดที่จังหวัดจะมีระบบผู้ซึ่งและขอความช่วยเหลือสามารถไปช่วย
 ยานี่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี กรุงเทพมหานคร
 ฯลฯ ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
 จังหวัดอุบลราชธานี 5 คน และมีจังหวัดที่จังหวัดบุรีรัมย์มีประมาณ
 10 คนและขอคืนละโรคสามารถขอคืนละโรคประจำตามจุดต่างๆ แล้ว

ส่วนกรณีโรคอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติใหม่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่รับมาค้ำ
 กระดูกหัก โดยเฉพาะเมื่อ เพราะสามารถสังเกตอาการแล้วจะหาเมื่อไม่
 บริเวณปากในทันที อาจทำใหักระดูกหักที่ขาหรือบริเวณอื่นๆ ซึ่งอาจ
 ซึ่งผู้ที่มีอาการเหล่านี้ควรมีความรู้อีกอย่างปฐมพยาบาล ไม่ควรเคลื่อนย้าย
 ผู้ป่วยโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงขึ้น แต่ทั้งนี้หากถึง
 จนหมดสติควรรีบโทรแจ้งสายด่วน 1669

อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันกรณีการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสำคัญยิ่งกับการเกิด
 ผู้ที่จะเป็นกิจกรรมจะต้องมีสติ มีสมาธิ ควรวิ่งโดยเว้นระยะห่างจาก
 คันอื่น ไม่เป็นสิบล้านปี เพราะอาจไปเกาะเกี่ยวกันจนล้มได้ และไม่ควร
 ควรวิ่งด้วยความเร็วเกินไป นอกจากนี้ผู้ที่จะไปเป็นกิจกรรมจะต้อง
 เตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะผู้
 ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจจะต้องระวังระดับหัวใจเป็นพิเศษ ทั้ง
 ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือเคยมีผลการตรวจหัวใจไม่พอ
 ซึ่งหากจะเข้าส่วนกิจกรรมควรไปตรวจเช็คสุขภาพอย่างละเอียด
 มีโรงพยาบาล นอกจากนี้อีกหากจะวิ่งเป็น ผู้ที่วิ่งที่ไม่สบายควรตรวจ
 กิจกรรม หรือหากจะวิ่งแบบความผิดปกติ ควรหยุดพักทันที



กาพื้นถนนสีแดงและปีกธงแดง เพื่อเตือนผู้ใช้ถนนให้ระมัดระวัง

ลำปางทาพื้นถนนสีแดงและปีกธงแดง เพื่อเตือนผู้ใช้ถนนให้ระมัดระวัง

ตำรวจภูธรแม่ทะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ทะ และเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สภ.แม่ทะ จ.พิจิตรลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางสายลำปาง-เด่นชัย ตั้งแต่บ้านปางมะโอ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ ไปจนถึงเขตติดต่อ อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีการสัญจรจำนวนมาก เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวจะเป็นทางขึ้นลงเขาและถนนแคบชัน



และช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าคือนับปีใหม่ จะมีประชาชน
ใช้เส้นทางดังกล่าวจำนวนมาก ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จึงได้เตรียมการป้องกันอุบัติเหตุ โดยการตั้งจุดตรวจและให้
บริการประชาชน หากประชาชนที่ขับรถรู้สึกไม่ไหว เพื่อยก
สามารถจอดรอและพักผ่อนได้

ส่วนถนนระยะทางที่เป็นโค้งอันตรายได้มีการทาพื้นถนนด้วย
สีแดง เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ใช้ความระมัดระวัง เป็นระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการทำถนนอีกประมาณ
4 กิโลเมตร นอกจากนี้ถนนสายนี้จะมีจุดเลี้ยวอยู่ 2 จุดคือ
คือหลักกิโลเมตรที่ 419-420 และ 424-427 ดังนั้นหากเป็น
ป้ายแจ้งเตือนถนนเป็นธงสีแดงที่บอกให้ช้าลงและเป็นถนนสีแดง
ก็ขอให้นักขับรถเร็วและรีบด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น



กิจกรรม สพฉ.

สหจ.เร่งพัฒนาการแจ้งเหตุสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
สำหรับผู้บกพร่องทางร่างกายอย่างต่อเนื่อง

สหจ.เร่งพัฒนาการแจ้งเหตุสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้บกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน และการพูด เนื่องจากมีปัจจัยที่ทำให้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์ปกติไม่สะดวก

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า สพฉ. มีการพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย ทั้งการมองเห็น การได้ยิน และการพูด สพฉ. ย้ำไว้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากมีปัจจัยที่ทำให้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์ปกติทำได้ไม่สะดวก



สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูดนั้น สพฉ. ได้จัดทำโครงการร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูดสามารถสื่อสารขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ โดยหากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video ของศูนย์คำมกษามือ หรือสื่อสารผ่านตู้ TTRS ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 120 ตู้ทั่วประเทศ ทั้งในสถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า และสถานีสงมวอชน โดยผู้บกพร่องทาง

การได้ยินสามารถใช้ภาษามือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นจะมีการประสานงานต่อมายังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ของแต่ละจังหวัด เพื่อซักประวัติอาการ และระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุ รวมถึงไปถึงการให้คำแนะนำในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งจัดส่งทีมผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินไปให้ความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ สพฉ. ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน EMS1669 มือถือ แอปพลิเคชันนี้ช่วยอำนวยความสะดวก โดยผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถกดเรียกรถพยาบาล แจ้งอาการและพิกัดที่อยู่ได้ทันที รวมทั้งยังมีการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นขณะรอทีมแพทย์มาช่วย เหลือ ข้อมูลโรงพยาบาลใกล้เคียง และข้อมูลการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินด้วย

เลขานุการ สพฉ. กล่าวต่อว่า สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น การแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่ลำบากมากนัก เพราะสามารถโทรสารโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1669 ได้ตามปกติ แต่ที่สำคัญคือต้องผู้แจ้งจะต้องจดจำคือ ข้อควรรู้ 9 ข้อ ก่อนแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ได้ คือ 1. ตั้งสติ และโทรแจ้งสายด่วน 1669 2. ให้อีเมลลักษณะเหตุการณ์ ว่าเกิดอุบัติเหตุอะไร หรือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินในลักษณะใด 3.บอกสถานที่เกิดเหตุ 4.บอกเพศ อายุ จำนวนผู้บาดเจ็บ 5.บอกระดับความรู้สึกตัวของผู้บาดเจ็บ 6.บอกความเสียหาย 7. แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์กลับ 8.ช่วยเหลือตามคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่ และ 9.ระงับปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาล

สำหรับข้อมูลสถิติการในขณะนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้สรุปข้อมูลสถิติการล่าสุดว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 1,606,919 คน แบ่งเป็น เพศชาย 851,852 คน และเพศหญิง 745,067 คน

